

BÁO CÁO

về việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn năm 2016-2021

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Công văn số 2915/STC-TTr ngày 29/8/2022 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận về việc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn năm 2016 - 2021.

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận báo cáo tình hình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Công ty đã phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật quy định về phòng, chống tham nhũng của Trung ương như: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản của tỉnh như: Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 29/02/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Công ty thường xuyên triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm đến cán bộ đảng viên, quần chúng bằng nhiều hình thức: Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị; phổ biến bản tin phòng chống tham nhũng trong các đợt sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

Công ty luôn coi công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những công tác trọng tâm, thực hiện một cách thường xuyên, liên tục nhằm làm cho nội

bộ công ty luôn trong sạch, vững mạnh toàn diện.

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

3.1. Việc quán triệt, truyền truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN:

- Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) của Ban chấp hành trung ương, Luật phòng, chống tham nhũng.

- Cán bộ, công nhân viên Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

3.2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng:

a. Công khai, minh bạch trong hoạt động của Công ty:

- Thực hiện quy chế làm việc của Công ty.

- Công ty đã thống kê, tổng hợp và công khai đến toàn thể cán bộ công nhân viên về tình hình sử dụng kinh phí theo định kỳ hàng tháng, quý.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí và thực hiện theo quy định quản lý tài chính của Nhà nước.

b. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn:

Trong nội bộ Công ty, phòng Kế toán – Tài vụ đã công khai minh bạch các chế độ, định mức như: Công tác phí, hội nghị, mua sắm tài sản, mức khoán văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại,... đến toàn thể cán bộ, công nhân viên biết để tổ chức thực hiện; Các chế độ, mức khoán này được lưu hành và công khai.

c. Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên và người lao động:

Nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và hiệu quả hoạt động của các phòng chuyên môn và nhà máy trực thuộc Công ty. Nhìn chung cán bộ, công nhân viên và người lao động luôn thực hiện tốt, chấp hành nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

d. Thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập:

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã tiến hành chỉ đạo các cán bộ có nghĩa vụ đã tiến hành kê khai và hoàn thành theo quy định.

đ. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị:

Hàng tháng, Cấp ủy, chi bộ và Ban Lãnh đạo Công ty thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng nên tại Công ty trong năm 2021 không có xảy ra vụ việc tham nhũng, tiêu cực phải xử lý.

e. Cải cách hành chính:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính như: Phần mềm TD office, hóa đơn điện tử, phần mềm ebilling và phần mềm kế toán...

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:

a. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ: Không phát sinh.

b. Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán:

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Không phát sinh.

c. Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không phát sinh.

d. Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác (nếu có): Không phát sinh.

đ. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không phát sinh.

e. Kết quả xử lý tài sản tham nhũng: Không phát sinh.

f. Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: Không phát sinh.

5. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Thực hiện đúng quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã tiến hành chỉ đạo các cán bộ có nghĩa vụ đã tiến hành kê khai và hoàn thành theo quy định.

- Công tác giám sát, kiểm tra về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực luôn được Công ty quan tâm, hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, đánh giá chất lượng hoạt động công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Trong những năm qua, đơn vị chưa có trường hợp nào vi phạm đến đạo đức, tư cách nghề nghiệp và biểu hiện tiêu cực như gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, khách hàng.

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ: Không phát sinh.

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng: Không phát sinh.

- Kết quả phát hiện, xử lý qua hoạt động qua giải quyết tố cáo, khiếu nại: Không phát sinh.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành

Trong giai đoạn 2016 - 2021 Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác THTK, CLP:

*** Ban hành Quyết định:**

- Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 29/9/2016 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

- Quyết định số 293/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP:

a. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về THTK, CLP

Công ty bám sát các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm chi phí hoạt động hiệu quả, tăng nguồn thu cho Công ty và nâng cao thu nhập cho người quản lý và người lao động. Phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ, Ban Giám đốc và Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty tuyên truyền, quán triệt Luật THTK, CLP số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước; Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về THTK, CLP đến tất cả người quản lý và người lao động thông qua các cuộc họp đơn vị, đoàn thể và lồng ghép sinh hoạt Chi bộ định kỳ tại các đơn vị. Qua đó giúp cho người quản lý và người lao động của Công ty tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong lề lối làm việc và THTK, CLP.

b. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP.

Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công ty có kế hoạch tiết kiệm chi phí quản lý so với kế hoạch được duyệt. Công tác mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ và trang thiết bị theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế Công ty.

c. THTK, CLP trong quản lý

Trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ được Hội đồng quản trị ban hành tại Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 29/9/2016, Công ty bám sát theo định mức chi

với tinh thần tiết kiệm, đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả.

d. THPTK, CLP trong việc mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của Công ty.

Về quản lý, mua sắm phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc. Công ty thực hiện theo quyết định số 293/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Trong giai đoạn 2016-2021 Công ty thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng tài sản nhằm đảm bảo cho nhu cầu công việc, tránh gián đoạn; tận dụng tối đa các trang thiết bị làm việc sẵn có, chỉ đề nghị mua sắm mới trong trường hợp cần thiết phục vụ cho công việc.

e. THPTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động tại Công ty.

Công ty quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động theo đúng Luật Lao động và các văn bản quy định hiện hành. Người quản lý và người lao động của Công ty có tinh thần trách nhiệm cao, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, nhanh gọn, thái độ làm việc lịch sự, khiêm tốn, góp phần tích cực trong việc THPTK, CLP về quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động của Công ty.

f. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Công ty

Công ty quản lý, sử dụng vốn chủ sở hữu đạt hiệu quả, đảm bảo theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Hằng năm, Công ty đều được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp loại hiệu quả hoạt động đạt loại A.

g. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát THPTK, CLP

Công tác kiểm tra, giám sát được Công ty thường xuyên quan tâm; kịp thời nhắc nhở các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện đúng định mức của Quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời khuyến khích biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong giai đoạn 2016 - 2021 cá nhân và tập thể Công ty không có vi phạm các quy định về THPTK, CLP.

III. Đánh giá chung

5

Công ty nghiêm chỉnh chấp hành Luật THPTK, CLP và các văn bản của Nhà nước. Công tác THPTK, CLP trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Công ty và được gắn với công việc chuyên môn nghiệp vụ của người quản lý và người lao động; qua đó phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tại Công ty. Công tác THPTK, CLP đã có chuyển biến rõ nét và sâu rộng trong ý thức và hành động của người quản lý và người lao động Công ty.

Hằng năm, Công ty tổ chức Hội nghị người lao động, công khai, minh bạch trong hoạt động nghiệp vụ và hoạt động tài chính của Công ty; thực hiện tốt chế độ tiêu chuẩn, định mức theo Quy chế chi tiêu nội bộ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện Luật THPTK, CLP; phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn năm 2016-2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận./.

Nơi nhận: *Huy*

- Như trên (báo cáo);
- Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC.



GIAM ĐOC

Đinh Ân